

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2022**

Thực hiện Công văn số 118/HĐND ngày 08/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc báo cáo việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện năm 2022; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**I. Về Báo cáo số 29a/BC-HĐND ngày 30/8/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020**

Đến nay UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 11/11 kiến nghị, trong đó có 10/11 kiến nghị đã hoàn thành, đạt 91%, cụ thể:

#### **1. Các kiến nghị đã thực hiện**

- UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, triển khai Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Ba Tơ đến năm 2025 vào ngày 23/11/2022.

- Ban hành và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Ba Tơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Ba Tơ năm 2023; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện đề án nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp ngành, bám sát kế hoạch đã đề ra tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn phát triển sản xuất với chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các doanh nghiệp có tiềm năng khảo sát và ký kết bản ghi nhớ liên kết nhằm hợp tác đầu tư hình thành liên kết chuỗi giá trị 02 dự án: Trồng sả chanh kết hợp chăn nuôi bò thảo dược và Trồng cây tre lấy măng. Định hướng thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tại các xã: Ba Tiêu, Ba Ngạc, Ba Vinh, Ba Điền để làm đầu mối thu mua sản phẩm giúp người dân yên tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 02 Đề án: Phát triển nông nghiệp bền vững và thông minh huyện Ba Tơ giai đoạn 2022-2030 và Đề án xây dựng giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm đặc trưng gắn với hình thành sản phẩm OCOP của huyện Ba Tơ nhằm đánh giá khả năng thích nghi của các cây trồng, vật nuôi được lựa chọn đối với từng

khu vực riêng biệt để cơ sở đưa ra những khuyến nghị cũng như giải pháp trong việc phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng.

- Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

- Tập trung tổ chức hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc sản, chủ lực tại địa phương, đặc biệt là 7 sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu. Triển khai có hiệu quả Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức rà soát, lập danh mục sản phẩm và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm; có 01 sản phẩm (rượu cần Hrê) được UBND tỉnh công nhận đạt sản phẩm 3 sao.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình khuyến nông huyện hàng năm, đánh giá kết quả, hiệu quả của từng mô hình đã triển khai, từ đó, xây dựng Kế hoạch trong năm tiếp theo đáp ứng nhu cầu của thị trường, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng để đảm bảo mô hình có hiệu quả; chú trọng phổ biến kỹ thuật, tuyên truyền, vận động người dân duy trì, phát triển các mô hình đánh giá đạt hiệu quả cao.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tham mưu trồng các loại cây ăn quả trên địa bàn huyện khi chưa đánh giá các điều kiện cần và đủ để phát triển tại địa phương.

- Ban hành Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện năm 2023; chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và xây dựng Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa hoặc đầu tư mới các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

## **2. Các kiến nghị chưa thực hiện được**

- Đầu tư khu giết mổ gia súc tập trung: Tiếp tục kêu gọi đầu tư Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; tuy nhiên, đây là nội dung khó thực hiện vì cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện nhỏ lẻ và trải dài suốt các xã từ Ba Động đến Ba Vì, công suất giết mổ nhỏ lẻ (bình quân 20 - 40 con gia súc/ngày); nên việc đầu tư Khu giết mổ gia súc tập trung khó mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư.

- Chưa quy hoạch được hệ thống vườn ươm giống cây trồng nhất là cây trồng lâm nghiệp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong công tác quản lý giống cây trồng theo quy định.

### **3. Giải pháp trong thời gian đến để hoàn thành các kiến nghị đang giải quyết nhưng chưa hoàn thành và các kiến nghị chưa được giải quyết**

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm soát giết mổ đảm bảo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và tiếp tục chỉ đạo thực hiện khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh để thực hiện đầu tư khu giết mổ gia súc tập trung.

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng nhất là giống cây trồng lâm nghiệp; thông tin và dự báo thị trường; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp vào sản xuất tại các cơ sở để đảm bảo chất lượng giống cây trồng đưa vào sản xuất.

## **II. Về Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 30/11/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và đất công ích từ năm 2016-2021**

Đến nay UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 04/04, đạt 100%, cụ thể:

### **1. Về công tác chỉ đạo thực hiện**

UBND huyện đã ban hành Công văn số 2697/UBND ngày 31/12/2022 yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, tổ chức thực hiện đầy đủ các kiến nghị của HĐND huyện. Đồng thời, UBND huyện ban hành Công văn số 1068/UBND ngày 23/5/2023 về việc tiếp tục sản xuất ngô sinh khối trên diện tích đất trồng lúa 01 vụ hoặc diện tích không chủ động nguồn nước tưới; nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với đất trồng lúa và đất công ích trên địa bàn huyện.

Riêng đối với các công trình, dự án có sử dụng diện tích đất trồng lúa, được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp, UBND huyện đều chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã (nơi có Dự án) phối hợp chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt, trước khi thi công xây dựng công trình.

### **2. Kết quả thực hiện**

Đến nay, theo Báo cáo của các cơ quan và UBND các xã, thị trấn, sau khi có ý kiến kết luận của Thường trực HĐND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức cuộc họp triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 01/12/2022 của HĐND huyện; trong đó đặc biệt chú trọng đến những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà kết quả giám sát đã chỉ ra; nhằm quan tâm và nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chính sách pháp luật đối với đất trồng lúa, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp

hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai, nhất là việc thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa theo đúng quy định của Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018, Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ, tránh tình trạng tự ý trồng cây lâu năm hoặc sử dụng sai mục đích trên diện tích đất trồng lúa.

Đối với đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, trên cơ sở hồ sơ được thực hiện theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát, cập nhật bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, để đưa vào quản lý, sử dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 151/TB-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 2333/STNMT-ĐDBĐ ngày 11/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý.

Riêng đối với việc thực hiện đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, đối với đất công ích, theo quy định tại Điều 132, Luật Đất đai năm 2013, nội dung này UBND huyện nhận thấy còn khó khăn, vướng mắc, vì một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chưa được cụ thể, rõ ràng; nên UBND huyện đã có Công văn số 456/UBND ngày 16/3/2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến tham vấn, hướng dẫn để thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1515/STNMT-QLĐĐ ngày 31/3/2023 phúc đáp; trong thời gian đến UBND huyện sẽ nghiên cứu và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đấu giá và ký Hợp đồng thuê đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhà, đất công do các cơ quan, tổ chức quản lý, nhưng không còn nhu cầu sử dụng và những thửa đất nhỏ, hẹp. Nội dung này, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp (vào ngày 03/3/2023) và có Thông báo kết luận số 47/TB-UBND ngày 06/3/2023, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thực hiện công bố, công khai theo đúng quy định tại Quyết định số 84/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh hoặc tham mưu, đề xuất UBND huyện quyết định điều chuyển tài sản cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng, nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản của Nhà nước.

Về phân khai kinh phí hỗ trợ, phát triển đất trồng lúa năm 2023: UBND huyện đã phân bổ số tiền 3,725 tỷ đồng cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi năm 2023.

### **3. Nhiệm vụ trong thời gian đến**

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 01/12/2022 của HĐND huyện và Kết luận thanh tra số 4882/KL-STNMT ngày 13/10/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành các quy định của pháp

luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các cơ sở Nhà, đất hiện nay do các tổ chức, cá nhân đang thuê, nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2311/UBND-KTTH ngày 24/5/2023.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa và đất công ích; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích hoặc tự ý trồng cây lâu năm trên diện tích đất trồng lúa.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát đến từng vị trí thửa đất công ích và các thửa đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý để cập nhật, bổ sung vào hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh, tránh trường hợp làm thất thoát, lãng phí tài sản là đất công của Nhà nước.

- Đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, nộp đầy đủ số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho Nhà nước theo đúng Kết luận thanh tra số 4882/KL-STNMT ngày 13/10/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa, bóc tách, vận chuyển, sử dụng tầng đất này theo đúng hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trước khi thực hiện san lấp, thi công xây dựng công trình; nhất là đối với các dự án thủy điện.

- Kiểm tra, rà soát theo đúng hiện trạng sử dụng đối với diện tích đất trồng lúa, để tổng hợp vào số liệu thống kê đất đai năm 2023 đảm bảo chính xác, làm cơ sở đưa vào phương án lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ.

### **III. Về Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 06/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a (chăn nuôi) trên địa bàn huyện từ năm 2018-2020**

Đến nay UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 03/03 kiến nghị, trong đó có 02/03 kiến nghị đã hoàn thành, đạt 66,7%, cụ thể:

#### **1. Đã hoàn thành**

- Phát triển chăn nuôi đại gia súc, phòng chống dịch bệnh luôn được UBND huyện quan tâm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương như: Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/02/2023 về Kế hoạch giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn huyện; Công văn số 90/UBND ngày 18/01/2023 về việc tiếp tục thực

hiện phòng, chống rét, chống đói cho đàn vật nuôi.

- Chương trình 30a kết thúc giai đoạn đầu tư năm 2020 và được tổng kết, đánh giá vào cuối năm 2020; Năm 2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1677/UBND ngày 24/8/2022 về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 nhằm để các địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án đã đầu tư để triển khai các chương trình ở giai đoạn tiếp theo được hiệu quả hơn.

**2. Chưa hoàn thành:** Đối với kiến nghị, rà soát, đánh giá số hộ dân được hỗ trợ con giống qua các năm từ 2018-2020 thực sự thoát nghèo từ Chương trình là nội dung khó vì định mức hỗ trợ của chính sách giai đoạn này ở mức 15 triệu đồng/hộ/năm; tuy nhiên, mức đầu tư ngân sách có hạn nên các hộ chỉ được hỗ trợ 1 lần thì không đủ điều kiện để hộ dân có thể thoát nghèo từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất. Do đó, nguồn hỗ trợ từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 chỉ góp phần giúp hộ gia đình tạo thu nhập để giảm nghèo.

**3. Nhiệm vụ trong thời gian tới:** UBND huyện chỉ đạo nghiên túc rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện các dự án hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất (*chăn nuôi*) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới đạt hiệu quả hơn.

#### **IV. Về Thông báo kết luận số 26/TB-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về kết luận tại phiên chất vấn, thảo luận của chủ tọa kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII**

Đến nay UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 04/04 kiến nghị, đạt 100%, cụ thể:

##### **1. Về công tác tư pháp**

Hàng năm, UBND huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp cùng với Sở Tư pháp mở Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới năm 2023, trong đó có một số quy định liên quan tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Bộ luật Hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; trong năm 2023 dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn 02 ngày 19-20/7/2023.

Đồng thời kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho những người có thẩm quyền về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho chuyên viên phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức Địa chính theo Kế hoạch số 3109/KH-STNMT ngày 15/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thường xuyên chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện tuyên truyền và cập nhật các văn bản luật mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính và người dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, để tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính. Từ đó, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

## **2. Về lĩnh vực giao thông đường bộ**

### **2.1. Công tác chỉ đạo**

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông trên địa bàn huyện Công văn số 360/UBND ngày 01/3/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian đến; Công văn số 290/UBND ngày 22/02/2023 về việc ký cam kết chấp hành các quy định về TTATGT trong cán bộ, đảng viên (*với 58 cơ quan đơn, vị; 1.171 cán bộ, đảng viên tham gia ký cam kết*); Công văn số 2625/UBND ngày 23/12/2022 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023; Công văn số 411/UBND ngày 10/3/2023 về việc báo cáo kết quả rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn huyện; Công văn số 790/UBND ngày 18/4/2023 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện; Công văn số 793/UBND ngày 18/4/2023 về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong cơ sở giáo dục, trong giai đoạn 2022-2025; Công văn số 1257/UBND ngày 13/6/2023 về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến QL.24, QL.24B đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ (*tổng cộng 7 văn bản*).

### **2.2. Kết quả**

- Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Ba Tơ và xã Ba Vì xử lý 06 trường hợp vi phạm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đô thị và các tuyến đường huyện để dựng lều quán buôn bán, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- UBND các xã, thị trấn đã phối hợp nhịp nhàng Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Hạt Quản lý đường bộ trong việc giải tỏa, nhắc nhở các hộ gia đình chiếm lòng lề đường dọc QL24 và Đường ĐT624.

- Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác phát quang cây che chắn tầm nhìn trong phạm vi đất dành cho đường bộ và nạo vét rãnh dọc thoát nước trên các tuyến đường huyện đang quản lý và khai thác

- Đã thực hiện được 14 đợt tuần tra để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

các tuyến đường bộ huyện và đường đô thị đang quản lý và khai thác với các hành vi vi phạm như:

+ Phát hiện 02 trường hợp mở mới đường ngang trái phép để khai thác gỗ keo trên tuyến đường Ba Tư – Ba Trang, tại hiện trường không xác định được người vi phạm.

+ Phát hiện 01 trường hợp người dân vi phạm tự ý lấp rãnh dọc thoát nước để đào, đắp đất san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tuyến Ba Tư – Ba Bích – Ba Lễ, người dân vi phạm đã khắc phục và đào lại rãnh dọc thoát nước.

+ Trồng cây keo trong phần đất của đường bộ: Phát hiện 05 trường hợp cá nhân trồng cây keo con sát mép ngoài rãnh dọc trong phạm vi 1m đất dùng để quản lý bảo trì các tuyến đường bộ huyện, người dân đã tự ý khắc phục và không trồng cây trong phạm vi 1m.

- UBND các xã, thị trấn dọc QL24, QL24B đã phối hợp Đội thanh tra Giao thông vận tải số 2 thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Hạt đường bộ kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm, kết quả đã xử lý 02 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ ở xã Ba Tiêu. Riêng đối với các trường hợp vi phạm ở địa phận xã Ba Động, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Ba Động xử lý theo thẩm quyền.

- UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện; Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng; UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát điểm đen, điểm tiềm ẩn dọc QL24. Kết quả trên địa bàn huyện phát hiện: 06 điểm đen; 24 điểm tiềm ẩn. Đến nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã giao các đơn vị thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của huyện: làm gờ giảm tốc từ Km33 đến Km33+100; làm gờ giảm tốc từ Km52+250 đến Km52+750 (*đoạn này huyện đề nghị mở rộng khúc cua*); bố trí kinh phí làm đèn tín hiệu tại điểm giao nhau Đường 30/10 và Đường 3/2, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2023.

### **3. Về trật tự, an toàn xã hội**

#### **3.1. Kết quả công tác chỉ đạo quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng**

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống; tham gia quản lý, giám sát để họ an tâm tư tưởng, tránh những trường hợp tái phạm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời lồng ghép nội dung này vào các phong trào tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang theo dõi, quản lý 37 người chấp hành



xong án phạt tù về cư trú; tất cả các trường hợp đều được phân loại, cập nhật thông tin, bổ sung hồ sơ, quản lý chặt chẽ đối tượng; có sự phân công cán bộ theo dõi, giám sát, giúp đỡ tại địa phương. Đồng thời, chú trọng thực hiện công tác phối hợp nắm tình hình, theo dõi, giám sát diễn biến hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

**3.2. Chỉ đạo Công an huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tổ chức thực hiện tuần tra phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện, đồng thời, tập trung rà soát, thống kê, răn đe, giáo dục, giải tán các nhóm đối tượng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập vào ban đêm, tại các khu vực công cộng, có biểu hiện nghi vấn mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương... Qua đó, trong 06 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an huyện đã xử lý vi phạm hành chính 02 vụ, 07 đối tượng có hành vi “Mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác” theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn đã giải tán nhiều nhóm đối tượng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự, phát hiện, thu giữ nhiều hung khí được cất giấu trên tuyến Quốc lộ 24 và tại các điểm sinh hoạt công cộng.**

#### **4. Về hỗ trợ hợp phần phát triển sản xuất**

Chăn nuôi là ngành sản xuất đem lại tỷ trọng cao trong nông nghiệp, do đó, UBND huyện quan tâm chỉ đạo việc phát triển chăn nuôi. Thực hiện Kết luận số 26/TB-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/02/2023 về Kế hoạch giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn huyện; Công văn số 90/UBND ngày 18/01/2023 về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống rét, chống đói cho đàn vật nuôi; Công văn số 441/UBND ngày 14/3/2023 về việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I năm 2023. Phân bổ 2.565.505.000 đồng từ nguồn dự phòng chi ngân sách huyện năm 2023 cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để thực hiện phòng chống dịch bệnh gia súc, đảm bảo đủ các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn huyện.

**V. Về Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 22//12/2022 của Ban Pháp chế về kết quả giám sát việc thi hành pháp luật của cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện**

Đến nay UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 05/05 kiến nghị, trong đó có 04/05 kiến nghị đã hoàn thành, đạt 80%, cụ thể:

**1. Các nội dung đã hoàn thành**

**1.1. Kết quả thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm**

Đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông kết hợp với tuần tra vũ trang để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt qua Chuyên mục truyền thanh “An ninh Ba Tơ”, Trang “Cờ đỏ Ba Tơ” để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm và tự bảo vệ tính mạng, tài sản; trong 06 tháng đầu năm 2023, đã đăng tải 62 tin, bài tuyên truyền phục vụ công tác; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn tại 43 điểm thuộc khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với hơn 300 lượt người tham dự.

**1.2. Kết quả công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng; phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện trong sử dụng lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự;**

Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện thường xuyên duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đi đến thống nhất chung trong quá trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; điều tra, xử lý tội phạm.

Yêu cầu Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật (*trường hợp cần có sử dụng lực lượng Công an huyện*).

Các vụ án tham nhũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo không vi phạm thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

**1.3. Trách nhiệm của Thẩm phán trong giải quyết án được tăng cường hơn nữa; thời gian qua, không để xảy ra án quá hạn, án bị sửa; tiến độ đưa vụ án ra xét xử đảm bảo theo quy định của pháp luật.**

**1.4. Chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động phân công, cử cán bộ tham gia cùng cơ quan THADS huyện trong công tác xác minh về điều kiện thi hành án; quá trình thực hiện chưa có khó khăn, vướng mắc.**

**2. Nội dung chưa hoàn thành: Kiến nghị hỗ trợ nguồn kinh phí cho Nhà Tạm giữ Công an huyện và Tòa án nhân dân huyện.**

**3. Nhiệm vụ trong thời gian tới:** Về kiến nghị hỗ trợ nguồn kinh phí cho Nhà Tạm giữ Công an huyện và Tòa án nhân dân huyện: Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị có liên quan, UBND huyện sẽ giao Phòng Tài chính – Kế hoạch đề xuất, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định trong dự toán được giao hằng năm hoặc cân đối trong khả năng nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ.

**VI. Về Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 28/11/2022 của Ban Pháp chế về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã**

Qua kết quả giám sát, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2503/UBND ngày 08/12/2022 về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, trong đó chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện kịp thời các nội dung kiến nghị, đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (*sửa đổi, bổ sung năm 2020*) và các văn bản có liên quan. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để công tác phối hợp được duy trì thường xuyên, có hiệu lực, hiệu quả; quan tâm bố trí nguồn nhân lực, kinh phí và các trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời người đứng đầu cơ quan nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sỹ vi phạm trong quá trình thực hiện xử lý vi phạm hành chính; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi được giao quản lý.

Đến nay UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 03/03 kiến nghị, đạt 100%, cụ thể:

**1. Công tác tuyên truyền PBGDPL**

- UBND các xã, thị trấn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép với các nội dung quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của có liên quan, đồng thời tổ chức thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phương thức, địa bàn hoạt động, thủ đoạn, hình vi vi phạm hành chính của các đối tượng để người dân theo dõi, giám sát. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã ban hành đầy đủ các văn bản và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, bằng nhiều hình thức thiết thực như: tuyên truyền trực tiếp, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hoạt động hòa giải cơ sở...theo đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ,

từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, từ đó giảm tỷ lệ vi phạm hành chính trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

- Phòng Tư pháp đang phối hợp cùng với Sở Tư pháp mở Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới năm 2023 tại Kế hoạch trong đó có một số nội dung các chế tài, cách thức xử lý (*hành chính, hình sự*) đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; phương pháp hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến hôn nhân, gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới (*dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn vào 02 ngày 27-28/7/2023*); UBND huyện ban hành Công văn số 775/UBND ngày 21/4/2023 về cung cấp thông tin người chưa tham gia tập huấn Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ Tư pháp – Hộ tịch UBND các xã, thị trấn.

## **2. Tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính**

### **2.1. Tình hình**

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, việc tuân thủ đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật được chú trọng. Các vụ việc vi phạm đều được lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt theo quy định pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm.; đa số đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Các hình vi vi phạm hành chính được các xã, thị trấn xử lý tập trung chủ yếu một số lĩnh vực như: Hôn nhân và gia đình, đất đai, trật tự an toàn xã hội, tài nguyên, môi trường, cư trú...

- Những hạn chế, thiếu sót từ các vụ việc xử lý vi phạm hành chính từ 01/2019 đến tháng 12/2021 đã được Ban pháp chế HĐND huyện chỉ ra, các xã, thị trấn đã tổ chức rút kinh nghiệm đối với cán bộ, chiến sỹ, công chức trực tiếp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, đơn vị UBND xã, thị trấn các hồ sơ vụ, việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, Trưởng công an xã. Qua đó cán bộ, chiến sỹ, công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng, đầy đủ những thiếu sót, hạn chế, rút kinh nghiệm sâu sắc và không để xảy ra những sai sót trong công tác tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND xã, Công an xã về công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian đến, đồng thời khắc phục sửa chữa những sai sót, tồn tại đảm bảo đúng quy định pháp luật.

### **2.2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính**

Trong 6 tháng đầu năm 2023 các xã, thị trấn đã ban hành 53 quyết định xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

- Chủ tịch UBND xã Ba Vi ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với 03 đối tượng, tất cả thuộc lĩnh vực đất đai, với tổng số tiền thu phạt là:

12.000.000 đồng.

- Trường Công an thị trấn Ba Tư ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với 23 đối tượng, tổng số tiền thu phạt là: 22.650.000 đồng, trong đó: lĩnh vực cư trú 4 vụ, 4 đối tượng với số tiền phạt 4.000.000 đồng; lĩnh vực trật tự an toàn xã hội 9 vụ, 23 đối tượng với tổng số tiền phạt 19.650.000 đồng và 01 vụ, 05 đối tượng phạt cảnh cáo.

- Chủ tịch UBND xã Ba Vinh ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 08 đối tượng, tổng số tiền xử phạt 4.000.000 đồng.

- Chủ tịch UBND xã Ba Tô ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 11 đối tượng, tất cả thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình (*tảo hôn*), với số tiền phạt 9.000.000 đồng.

- Trường Công an xã Ba Trang đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với 04 đối tượng, tất cả thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, với tổng tiền phạt là 10.000.000 đồng, đã thực hiện nộp phạt 7.000.000 đồng, đang thi hành 3.000.000 đồng.

- Trường Công an xã Ba Tiêu đã ban hành 01 quyết định xử lý vi phạm hành chính, với 01 đối tượng, thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tổng số tiền phạt là 6.500.000 đồng.

- Chủ tịch UBND xã Ba Dinh ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cho 03 đối tượng, thuộc lĩnh vực hôn nhân và gia đình (*tảo hôn*), với tổng số tiền thu phạt là 3.000.000 đồng.

- Trường Công an xã Ba Dinh ban hành 02 quyết định xử phạt hành chính cho 02 đối tượng, thuộc lĩnh vực an ninh trật tự với tổng số tiền phạt là 3.400.000 đồng.

- Trường Công an xã Ba Động đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cho 04 đối tượng, thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, kinh tế xã hội, với tổng tiền phạt là 3.200.000 đồng, trong đó 3 vụ đã nộp phạt xong là 1.200.000 đồng, 01 vụ chưa thi hành xong với tiền thu phạt là 2.000.000 đồng.

- Chủ tịch UBND xã Ba Thành ban hành 01 quyết định xử phạt hành chính cho 01 đối tượng, với hành vi sử dụng dụng cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá, với số tiền thu phạt là 4.000.000 đồng.

- Trường Công an xã Ba Thành đã ban hành 01 quyết định xử phạt cho 01 đối tượng, thuộc lĩnh vực khai thác trái phép khoáng sản, với số tiền thu phạt 400.000 đồng.

- Trường Công an xã Ba Khâm đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với 07 đối tượng, tổng tiền phạt là 11.450.000 đồng, thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự, khai thác trái phép khoáng sản, trộm cắp tài sản.

### **2.3. Kết quả thi hành quyết định**

Hầu hết cá nhân vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành

chính; một số đối tượng vi phạm do gia cảnh khó khăn, bỏ địa phương đi làm ăn xa không về, không rõ địa chỉ nên chưa thi hành và thi hành chưa đủ số tiền phải thi hành như đã nêu trên.

### **3. Đánh giá chung**

#### **3.1. Kết quả đã đạt được**

- Nhìn chung việc triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã, đã được UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời khắc phục sửa chữa những sai sót, tồn tại đã được Ban Pháp chế HĐND huyện chỉ ra, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

- UBND các xã, thị trấn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND xã; các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản tuân thủ đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm; các quyết định xử phạt hành chính trong giai đoạn 2019 đến nay không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất các nội dung quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của có liên quan được tổ chức thực hiện thường xuyên, nội dung có trọng tâm, hình thức đa dạng.

- Công tác quản lý hành chính nhà nước được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sỹ vi phạm trong quá trình thực hiện xử lý vi phạm hành chính; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

#### **3.2. Tồn tại hạn chế**

- Năng lực của cán bộ, chiến sỹ, công chức trong việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để tham mưu người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế.

- Vẫn còn một số quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa thi hành xong.

- Một số bộ phận người dân tuy đã được tuyên truyền, hiểu rõ quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm nhất trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, (tảo hôn).

#### **3.3. Nguyên nhân của hạn chế**

- Đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp, việc làm không ổn định, bỏ địa phương đi làm ăn xa không về, không rõ địa chỉ dẫn đến chậm trễ việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Một số cơ quan chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính (*UBND các xã chưa gửi báo cáo: Ba Cung, Ba Điền, Ba Giang, Ba Nam, Ba Ngạc, Ba Khâm*).

- Chưa cập nhật kịp thời các văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính dẫn đến một số căn cứ văn bản tại các quyết định xử phạt xử lý vi phạm hành chính đã hết hiệu lực thi hành.

#### 4. Phương hướng nhiệm vụ

4.1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính (số 67/2020/QH14) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đồng thời, đưa việc triển khai các quy định pháp luật mới ban hành, trong đó có quy định về XLVPHC vào Kế hoạch thực hiện sinh hoạt ngày pháp luật hàng năm của các xã, thị trấn để thông tin, triển khai đến công chức, viên chức biết thực hiện.

4.2. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (XLHC), phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để công tác phối hợp được duy trì thường xuyên, có hiệu lực, hiệu quả.

4.3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, các cán bộ, chiến sỹ, công chức được giao nhiệm vụ phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ tham mưu quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2022; UBND huyện kính báo cáo./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - chi nhánh Ba Tư;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, Tỉnh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KẾT CHỮ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lữ Đình Tích**